

ชื่อวิทยานิพนธ์	การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใช้สื่อการสอนอิสลามศึกษาสำหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาส
ผู้เขียน	นายฟาฎิล กือแน
สาขาวิชา	การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม
ปีการศึกษา	2560

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใช้สื่อการสอนอิสลามศึกษาสำหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาส 2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอน และทัศนคติต่อการใช้สื่อการสอนอิสลามศึกษา ก่อนและหลังการฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมฯ 3) เพื่อประเมินทักษะการใช้สื่อการสอนอิสลามศึกษาของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมฯ และ 4) เพื่อสอบถามความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยใช้ชุดฝึกอบรมฯ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูอิสลามศึกษาจำนวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ชุดฝึกอบรมด้วยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใช้สื่อการสอนอิสลามศึกษาสำหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาส ประกอบไปด้วย หลักสูตรฝึกอบรม แผนการฝึกอบรม สื่อประกอบการฝึกอบรม และเครื่องมือวัดผลและประเมินการฝึกอบรม ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอนก่อนและหลังการฝึกอบรม แบบวัดทัศนคติที่มีต่อการใช้สื่อการสอนอิสลามศึกษาก่อนและหลังการฝึกอบรม แบบประเมินทักษะการใช้สื่อการสอนอิสลามศึกษา และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรม ผลการศึกษาพบว่า 1) ชุดฝึกอบรมด้วยรูปแบบ FADIL เพื่อพัฒนาทักษะการใช้สื่อการสอนอิสลามศึกษาสำหรับครูโรงเรียนอัลอิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาส ผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ยที่กำหนด มีความเหมาะสมและมีความสอดคล้องทุกประเด็น 2) ผลการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการสอน และผลการวัดทัศนคติที่มีต่อการใช้สื่อการสอนอิสลามศึกษาก่อนและหลังการฝึกอบรม สรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยหลังการฝึกอบรมสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ผลการประเมินทักษะการใช้สื่อการสอนอิสลามศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 4) ผลการสอบถามความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรม ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Thesis Title A Development of Training Packages by FADIL Model
for Enhancing the Using Skills of Islamic Studies Teaching Aids
for Teachers in Al-Islamiah School in Narathiwat Province

Author Mr.Fadil Kuenae

Major Program Islamic Educational Administration and Management

Academic Year 2017

ABSTRACT

This study is aimed to 1) develop the training packages by FADIL model for enhancing the using skills of Islamic studies teaching aids for teachers in Al-Islamiah School in Narathiwat Province, 2) compare teachers' knowledge and attitude towards the FADIL model before and after the training, 3) assess teachers' skills by using the model, and 4) evaluate teachers' satisfaction. The samples consisted of six teachers. The FADIL model was employed as a research instrument. It consisted of training courses, training plans, training materials, and evaluation materials. The evaluation materials consisted of education media knowledge tests, attitude tests, skill test assessment, and satisfaction test. The result revealed that 1) the FADIL Model exceeded the set standards and the Index of Item-Objective Congruence, 2) there was improvement among the teachers by the score of 0.05, which is a significant level, as compared the pre-tests and the post-tests on teachers' knowledge and attitude, 3) the overall result of teachers' skills by using the model marked high scores, and 4) the overall result of teachers' satisfaction was also high.

التنمية من حزم التدريب علي حسب FADIL لتحسين مهارات استخدامات	موضوع البحث
مواد التدريس بالدراسات الإسلامية للمعلمين في مدرسة الإسلامية بمحافظة	
ناراتيوات	
فاضل كني	الباحث
الإدارة والإقتصاد في التربية الإسلامية	التخصص
1439 هجرية	العام الجامعي

مستخلص البحث

هذه البحث تهدف إلى ما يلي: - (1) التنمية من حزم التدريب علي حسب FADIL لتحسين مهارات استخدامات مواد التدريس بالدراسات الإسلامية للمعلمين في مدرسة الإسلامية بمحافظة ناراتيوات، (2) مقارنة معارف المتدربين وموقفهم بين قبل وبعد التدريب عن طريق استخدام حزم التدريب علي حسب FADIL لتحسين مهارات استخدامات مواد التدريس بالدراسات الإسلامية للمعلمين في مدرسة الإسلامية بمحافظة ناراتيوات عن طريق استخدام (3) لتقييم مهارات المتدربين باستخدامات مواد التدريس بالدراسات الإسلامية عن طريق استخدام من حزم التدريب و (4) تقييم رضا المتدربين على التدريب عن طريق استخدام من حزم التدريب. وقام الباحث بالدراسة الميدانية في جمع المعلومات كان عدد مجموع العينات 6 عينات، واستخدام حزم التدريب علي حسب FADIL لتحسين مهارات استخدامات مواد التدريس بالدراسات الإسلامية للمعلمين في مدرسة الإسلامية بمحافظة ناراتيوات وهي تتألف من الدورات التدريبية، وخطط التدريب، ومواد التدريب، ومواد التقييم وتتألف مواد التقييم اختبار المعرفة المتعلقة مواد التدريس قبل وبعد التدريب، اختبار الموقف على استخدام مواد التدريس بالدراسات الإسلامية قبل وبعد التدريب، تقييم المهارات استخدام مواد التدريس بالدراسات الإسلامية، رضا الاستبيان. على التدريب من المتدربين لإجراء الدراسة. وتوصل الباحث إلى النتائج التالية: - (1) حزم التدريب علي حسب FADIL تجاوزت المعايير المحددة، (2) من معارف المتدربين وموقفهم قبل وبعد التدريب أظهرت نتائج تحسنا دالة إحصائية عند مستوى 0.05، (3) مستوى مهارات المتدربين باستخدامات مواد التدريس بالدراسات الإسلامية على وجه العموم المستوى العالي و (4) اختبار الرضا على التدريب من المتدربين على وجه العموم أعلى المستوى.